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เกี่ยวกับตัวทานอธิการบดี เชน 
ประสบการณในการทำงาน/
การดูแลสุขภาพ/การควบคุมอารมณ/
วิธีการจดจำ/การสรางแรงบันดาลใจ/
แนวคิดตางๆ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
ความเปนสวนดุสิต 

เชน ความรัก ความรูสึก
ตอสวนดุสิต/ สิ่งที่ภาคภูมิใจ/

ที่ผานมามองสวนดุสิตอยางไร

18 คำถาม
54.55%
เกี่ยวกับอาจารยและบุคลากร เชน 
อนาคตของอาจารย /การทำใหอาจารย 
บุคลากรรักสวนดุสิต/การใหกำลังใจ
บุคลากรในการทำงาน /ภารกิจที่มอบหมาย

4 คำถาม
12.12%

เกี่ยวกับความอยูรอด เชน ใชเกณฑหรือ
วิธีการอะไรที่ทำให “สวนดุสิต” อยูรอด/
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามา
มีสวนรวม ระดมทุน

2 คำถาม
6.06%

4 คำถาม
12.12%

เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน
การสอน เชน แนวทาง หลักสูตร 

ที่ทาน   อยากเห็น /การเรียนการสอน 
“บัณฑิตศึกษา”

3 คำถาม
9.09%

เกี่ยวกับนักศึกษา เชน 
จบแลวไดอะไร/วินัยที่พึงมี

2 คำถาม
6.06%

สรุปประเภทและจำนวนคำถาม-คำตอบ
“จิบกาแฟ

แลคำตอบจากอธิการบดี”
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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1.	รศ.ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	
 ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

2.	 ดร.สวงค์	บุญปลูก	
 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.	 ดร.วรานี	เวสสุนทรเทพ	
 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ค�าถาม	:	 อยากรู้อารมณ์ขันของอธิการบดีคืออะไร

ค�าตอบ	: มีอารมณ์ขันตลอดเวลา เช่น เวลาประชุม เป็นความรู้สึกดี ๆ  
เสมอที่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟัง

ค�าถาม	:	 20	ปี	ท่านมองสวนดุสิตเป็นอย่างไร

ค�าตอบ	: เป็นผมครบั ผมอยูม่าต้ังแต่ปี 2516 อยูใ่นสวนดสุตินานกว่า
ใครทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ความเป็นตัวตน คือ ส�านึกใน 
แผ่นดินนี้

ค�าถาม	:	 ตามภารกิจที่ท่านมอบหมายให้ปฏิบัติ	อีก	2	ปีเศษจะต้อง
ส่งมอบงานให้มหาวิทยาลัย	ท่านอยากเห็นผมส่งมอบงาน
คืนมหาวิทยาลัยมีลักษณะอย่างไร

ค�าตอบ	: สิ่งที่สั่งให้ท�า คือสิ่งที่อยากให้ส่งคืน 

เกี่ยวกับตัวทานอธิการบดี เชน 
ประสบการณในการทำงาน/
การดูแลสุขภาพ/การควบคุมอารมณ/
วิธีการจดจำ/การสรางแรงบันดาลใจ/
แนวคิดตางๆ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
ความเปนสวนดุสิต 

เชน ความรัก ความรูสึก
ตอสวนดุสิต/ สิ่งที่ภาคภูมิใจ/

ที่ผานมามองสวนดุสิตอยางไร

18 คำถาม
54.55%
เกี่ยวกับอาจารยและบุคลากร เชน 
อนาคตของอาจารย /การทำใหอาจารย 
บุคลากรรักสวนดุสิต/การใหกำลังใจ
บุคลากรในการทำงาน /ภารกิจที่มอบหมาย

4 คำถาม
12.12%

เกี่ยวกับความอยูรอด เชน ใชเกณฑหรือ
วิธีการอะไรที่ทำให “สวนดุสิต” อยูรอด/
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามา
มีสวนรวม ระดมทุน

2 คำถาม
6.06%

4 คำถาม
12.12%

เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน
การสอน เชน แนวทาง หลักสูตร 

ที่ทาน   อยากเห็น /การเรียนการสอน 
“บัณฑิตศึกษา”

3 คำถาม
9.09%

เกี่ยวกับนักศึกษา เชน 
จบแลวไดอะไร/วินัยที่พึงมี

2 คำถาม
6.06%

สรุปประเภทและจำนวนคำถาม-คำตอบ
“จิบกาแฟ

แลคำตอบจากอธิการบดี”
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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5.		ผศ.ดร.เหม	ทองชัย	
 ที่ปรึกษาอธิการบดี 

4.		นายพินิจศักดิ์	สุวรรณรังค์	
 ที่ปรึกษาอธิการบดี

ค�าถาม	: สวนดุสิตในจินตนาการของท่านเป็นอย่างไร	คืออะไร	
	 จะสามารถท�าให้จิตนาการเป็นจริงได้อย่างไร	

ค�าตอบ	: สิ่งที่คิดอยู่เสมอ คือ คิดว่า “ท�าอย่างไรให้สวนดุสิตอยู่รอด”   
ค�าว่า Survival จงึเกดิขึน้มา อนาคตเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  
การวางรากฐานปัจจุบนั คอื การวางบนพืน้ฐานความคดิทีว่่า  
ท�าอย่างไรให้สวนดุสิตอยู่รอด

ค�าถาม	:	 อยากทราบว่าท่านดูแลเรื่องสุขภาพอย่างไร

ค�าตอบ	: 1. อย่าให้มีอารมณ์เครียด ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเครียดในการ 
 ท�างาน 

 2. บุคลิกของตัวเอง เวลาที่อยู่ในสวนดุสิตหรือที่ไหน จะคุม 
 บุคลิกตัวเองเสมอ แม้แต่เวลาเข้าห้องน�้า เป็นสิ่งที่ติดตัว 
 โดยธรรมชาติ เป็นการท�าอะไรที่ไม่ท�าร้ายสุขภาพตัวเรา 
 มากเกินไป 

 3. ออกก�าลงักาย โดยการเดินรอบมหาวทิยาลยั เข้าฟิตเนส 
 ที่บ้านตอนกลางคืน ออกก�าลังกายทุกวัน แต่สิ่งส�าคัญ 
 ที่สุดคือ การคุมตัวเองให้ได้ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด
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6.		ดร.ชัยชนะ	โพธิวาระ
 ที่ปรึกษาอธิการบดี

ค�าถาม	:	 อยากให้แนะน�าค�าว่า	Natural	bypass	คืออะไร

ค�าตอบ	: ผมมจีงัหวะการเต้นหัวใจไม่เกิน 50 ครัง้ต่อนาท ีซึง่เป็นอตัรา
การเต้นของผมทีเ่ป็นปกติ เส้นเลอืดท่ีไปเล้ียงหวัใจมเีส้นเลอืด
ฝอยจ�านวนมาก ถ้าออกก�าลังกายสม�่าเสมอ เส้นเลือดฝอย
จะขยายตัวเอง และส่งไปเล้ียงหัวใจได้ ไม่ต้องพึ่งเส้นเลือด
ใหญ่เสมอไป อตัราการเต้นของหวัใจจงึเหมอืนกบันกักฬีาทีม
ชาติที่เต้นเพียง 50 กว่าครั้งต่อนาที เมื่อหมอเช็คทุกอย่างก็
เรียบร้อยดี จึงควรออกก�าลังกายเข้าไว้ 

7.	 ดร.กวิตา	ปานล้�าเลิศ
 รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
 สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ค�าถาม	:	 สิ่งใดที่ท่านอธิการบดีภูมิใจที่สุดในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค�าตอบ	: ความเป็นสวนดุสิต ผลักดันทั้งรายวิชา และความเป็น
สวนดุสิต
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8.	 ผศ.ดร.สาระ	มีผลกิจ	
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

9.	 ดร.สินชัย	จันทร์เสม	
 คณะครุศาสตร์

ค�าถาม	:		อยากให้ท่านให้ข้อคดิกับบคุลากรทีไ่ด้ดแีล้วลาออกไปอยู่
ที่อื่น	ให้มีส�านึกในองค์กร

ค�าตอบ	: ผมมกัจะพดูอยูเ่สมอว่าผมประกนัอนาคตของอาจารย์ไม่ได้ 
ผมเป็นอธิการบดีคนแรกที่อนุญาตให้บุคลากรย้ายไปอยู่ท่ี
อื่นได้โดยเอาต�าแหน่งไปด้วย อยู่ท่ีไหนก็ท�าประโยชน์เพ่ือ
ประเทศชาติเหมือนกัน เราจึงไม่ประกันอนาคตของเขา 
สนับสนุนให้เขาไปที่อื่นแล้วมีประโยชน์และดีกว่า แต่ถ้าไป
แล้วไม่สามารถกลับมาได้

ค�าถาม	: ท่านคดิอย่างไรทีจ่ะท�าให้คนอืน่หรอือาจารย์ทีอ่ยูม่านาน 
รักสวนดุสิตแบบท่าน	หรือให้เขาคิดเอาเอง

ค�าตอบ	: ขึ้นอยู่กับจิตส�านึกแต่ละคน สั่งไม่ได้ สอนไม่ได้ มีอะไร
ให้คุยกันข้างใน คนสวนดุสิตไม่ด่าสวนดุสิตข้างนอก  
ชอบไม่ชอบก็ปกป้องไว้ก่อน อย่างผมเองไม่ด่าลูกน้อง 
ให้คนอื่นฟัง มีอะไรคุยข้างใน จึงเป็นสิ่งท่ีต้องฝึกด้วย 
จิตส�านึกลึก ๆ  ของตนเอง บางอย่างต้องสร้างเอง
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10.		ดร.สุทัน	มุมแดง	
 ผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 

11.	 ผศ.ดร.อาภาศิริ	สุวรรณานนท์	
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ค�าถาม	:	 บางทีจะเห็นท่านยืนอยู่	 มองต้นไม้	 หรืออะไรสักอย่าง	
อยากรู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่

ค�าตอบ	: ไม่ได้คิดอะไร ดูต้นไม้เฉย ๆ  แล้วจะสอนให้เราคิดเอง ถ้า
เราคิดแล้วผ่องถ่ายความรู้สึกไปลงที่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะเฉา 
บางครัง้การมองต้นไม้กจ็ะท�าให้เรารูจ้กัคดิให้ด ีท�าอย่างไร 
จะเป็นอย่างไร เช่น ผมซื้อต้นทุเรียนมาปลูก ต้นที่อยู่
นครนายกปลูกข้างกองขยะ เติบโตงามดีทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้ดูแล
อะไรเลย แต่ต้นที่สวนดุสิต จะตาย ผมถามไปที่ ดร.ยุธยา
ว่าท�าไม เขาตอบว่าเพราะธรรมชาติคัดสรร จึงเป็นเรื่อง
เดียวกับ “คน”  บางคนก็แนะเฉย ๆ  ก็ไปได้เลย บางคนก็
ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ค�าถาม	:	 หลักสูตรใหม่	ๆ 	 ที่ท่านอยากจะเห็น	 มีแนวทางในการ
ปรับปรุงอย่างไร

ค�าตอบ	: ไม่อยากเหน็การสร้างเป็นหลกัสตูร อยากเห็นการสร้างเป็น
รายวชิาใหม่ ๆ  พยายามหาความรูอ้งค์ประกอบรายวชิานัน้
ให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วจึงจัดอบรม จัดเป็นวิชาเรียน ดูว่ามี
คนสนใจหรือไม่ ถ้าเป็นหลักสูตร จะเป็นแบบลอกเลียน
แบบมา ไม่สร้างอะไรใหม่ อยากได้ Content Producer 
มากกว่า Copywriter ต้องสร้าง คิดเนื้อหาใหม่มากกว่า
การคัดลอกมา อาจารย์ผู ้สอนต้องแสวงหาความรู ้ใน
วิชาชีพที่จะผลิตบัณฑิตได้
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12.		ผศ.ดร.สุรชาติ	สินวรณ์	
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค�าถาม	:	 ในความคิดของท่าน	 เกณฑ์ท่ีใช้วัดความอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัยคืออะไร

ค�าตอบ	: ไม่มีเกณฑ์ ต้องอยู่รอดได้จริง ๆ  ไม่มีตัววัดใด ๆ  ที่จะท�าให้
เราอยูร่อด ถ้ายงัพสิจูน์ไม่ได้ว่าบณัฑติจะอยูร่อด กย็บุคณะ
เลย ไปพัฒนาอย่างอื่นแทน

13.		ผศ.ดร.สุรสิทธิ์	ทรงม้า	
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าถาม	:	 อยากให้ท่านพดูอะไรทีใ่ห้ก�าลงัใจคนท�างานเพ่ือสวนดุสติ

ค�าตอบ	:  สิ่งที่ผมปฏิเสธ ไม่เห็นด้วย ไม่ใช่ไม่ให้ก�าลังใจ ผมมีเหตุผล
ที่ดีพอ นั่นคือให้ก�าลังใจไปสร้างใหม่ คิดใหม่ การพูดเช่นนี้
เกดิประโยชน์มากกว่า การเสนอแนะ ตติงิ อธบิายให้ความ
เป็นจริง เป็นการให้ก�าลังใจที่ดีแบบหนึ่ง 
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14.	 รศ.ดร.เทื้อน	ทองแก้ว
 ที่ปรึกษาอธิการบดี

ค�าถาม	:	 1.	 อยากให้สรุปบทเรียนการเป็นผู้บริหารมีหลักอะไรท่ี 
	 เป็นประโยชน์ในการบริหาร	

	 2.	 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ท่านมีหลักการ 
	 แนวคิดอะไรที่จะให้ด�าเนินไปในอนาคต

ค�าตอบ	: 1. “จิตใจ” เป็นสิ่งส�าคัญในการบริหาร ใจที่คิดจะท�าให ้
 คนอื่น มากกว่าใจที่คิดจะท�าให้ตัวเอง จะท�าให้เกิด 
 การสร้างสรรค์ขึน้ พฒันาขึน้ ทกุวนันีง้านส�าเรจ็ได้เพราะ 
 ความร่วมมือของอาจารย์และบุคลากร ผมคิดวางแผน 
 ให้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อให้เขาสามารถท�างานได้ มีความรู้ 
 ความสามารถในการพัฒนาได้ 

 2. ในระดับบัณฑิตศึกษา ผมตอบไม่ได้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ 
 บัณฑิตควรจะคิดตรงนี้มากกว่าผม ควรจะคิดว่าจะต้อง 
 ท�าอะไร ถ้าคิดเจาะลงไปให้ ก็คือการลงไปท�าเอง  
 สายบริหาร ต้องคิดว่า คุณมีความพร้อมที่จะเป็น 
 ผู้บริหารหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมอย่าเป็น จะเป็นการท�าร้าย 
 คนอื่นโดยไม่รู้ตัว 

15.	 ผศ.ดร.บุญญลักษม์	ต�านานจิตร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ค�าถาม	:	 ท่านมีวิธีในการจดจ�าบุคลากรอย่างไร	

ค�าตอบ	: อ่านข้อมูลทุกคน อ่านทุกเรื่อง ท�าให้รู้จัก ไล่ประวัติได้ 
อธิบายได้ ทักทายได้ ยิ้ม คุยได้ สิ่งที่ไม่จ�าคือ เขามีจุดอ่อน
อะไร เพราะจุดอ่อนมีกันทุกคน ต้องดูจุดดีของเขา แล้วดึง
จุดดีของเขาออกมาใช้ จะได้คุยกับเขา และคิดว่าจะช่วย
พัฒนาเขาอย่างไร
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16.	 ดร.วรเวชช์	อ่อนน้อม	
 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

17.		ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว	ใจงาม	
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ค�าถาม	:	 ในฐานะท่ีเป็นนกัอ่าน	หนงัสอืเล่มใดทีม่ปีระโยชน์ต่อการ
ท�างานของท่านมากที่สุด

ค�าตอบ	: ทุกเล่มครับ ขอให้อ่าน อ่านครั้งเดียวแล้วยกให้คนอื่นเลย 
เพราะถ้าอ่านแล้วเก็บ เราก็จะกลับไปหาได้ จะท�าให้เรา 
ไม่จ�า การอ่านคร้ังเดียวจะบีบบังคับตัวเราเอง ว่าจะสรุป 
ว่ายังไง ประเด็นอยู่ที่ไหน ท�าให้คาดเดาตอนสุดท้ายได้ 

  อย่าอ่านจบัใจความ แต่ต้องอ่านจบัประเดน็ การจบัใจความ
จะท�าให้เราจ�าเป็นช่วง ๆ  แต่ไม่ได้ประเด็นหลัก

ค�าถาม	:	 อะไรคือความเช่ือของท่านท่ีท�าให้ตัวท่านและองค์กร
ประสบความส�าเร็จ

ค�าตอบ	: เชือ่หลวงปู ่ ท�าในส่วนทีด่ ีท�าให้สวนดสุติเจรญิ หลวงปูช่่วย
ทุกอย่าง จึงเป็นความเชื่อครับ 



18.	 ผศ.ดร.วิชชา	ฉิมพลี	
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าถาม	:	 อยากให้ท่านเล่าเรื่องกาแฟกับสุขภาพของท่าน	ท่านดื่ม
กาแฟเยอะ	น�้าเปล่าก็ไม่ดื่ม	ห้องน�้าก็ไม่เข้า

ค�าตอบ	: จุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่เรียนมัธยม ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน  
การกินอาหารเช้าเสียเวลา จึงกินโอเลี้ยงตอนเช้า ท�าให้
กระปรี้กระเปร่า ตาสว่าง ต่อมาก็กินเป็นกาแฟร้อน ไม่ใส่
น�้าตาล ไม่กินน�้าเปล่าเพราะมีกลิ่นคลอรีน 

  ร่างกายปรับเอง ถ้าไม่กินกาแฟจะนอนไม่หลับ 
  ปกตไิมค่อ่ยเขา้ห้องน�้า เป็นการฝกึรา่งกาย ให้พยายาม

นึกถึงห้องน�้าสกปรกไว้ จะได้ไม่อยากเข้า 
  ร่างกายเรารับจากการฝึก เป็นกลไกที่เราต้องฝึก

19.		ดร.ชนินทร์	ต่วนชะเอม 
 คณะวิทยาการจัดการ 

ค�าถาม	:	1.	 Future	 Skills	 ควรจะท�าอะไร	 จะท�าอย่างไรเพ่ือ 
	 พัฒนานักศึกษา	

	 2.	จะท�าอย่างไรให้	Brand	แข็งแกร่ง	Brand	ที่เราน�า 
	 เสนอควรเป็นลักษณะไหน

ค�าตอบ	 : สวนดุสิตมีบุคลิกเป็นของตัวเอง สิ่งท่ีติดตัวตนนั้นส�าคัญ
ที่สุด จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น นั่นก็คือ “ความเป็น
สวนดุสิต”

  ในอดตีสมยัเป็นโรงเรยีนการเรอืน ใช้การฝึกวนิยัท�าให้
เกิดรูปแบบความเป็นตัวตนข้ึน แตกต่างจากการพัฒนา
แบรนด์สินค้า เพราะแบรนด์ไม่ได้เกิดจากการฝึกฝน แต่
เป็นการถูกท�าให้เป็น 

  ถ้าเรามวีนิยั จะท�าให้คนท่ีมาจากท่ีต่าง ๆ  ถูกหลอมรวม
เข้าไว้ด้วยกัน ผลผลติทีอ่อกไปจงึเป็นผลผลติของสวนดสุติ 
ไม่ใช่สวนดุสิตแบบที่ใดที่หนึ่ง

  วินัยของสวนดุสิตคือ รู้จักพูด รู้จักคุย รู้จักท�าเพื่อคน
อื่นมากกว่าท�าเพื่อตัวเอง ต้องฝึกวินัยขึ้นมาก่อน
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20.	 ดร.สุรพล	ศิริเศรษฐ	
 ผู้อํานวยการศูนย์นอกที่ตั้งหัวหิน (ออนไลน์) 

21.	 ผศ.ดร.ศรีสุดา	วงศ์วิเศษกุล	
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ค�าถาม	:	 อยากให้ท่านให้นิยามค�าว่า	 นักบริหาร	 นักวิชาการ	
นักการศึกษา	นักวิเคราะห์

ค�าตอบ	: นักบริหาร คือ คนท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการจดัการในหลาย ๆ  
พื้นที่ เพราะองค์กรมีหลายพื้นที่ สามารถท�าให้ทุกพื้นที่
ด�าเนินการได้

  นักวิชาการ คือ คนสร้างงานทางวิชาการท่ีสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นได้ ไม่ใช่ท่องจ�าเขามา 

  นักวเิคราะห์  คือ คนประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ  ประเมนิ
ออกมาแล้วมีผลอะไร 

  นกัการศกึษา เป็นลกัษณะกล่าวลอย ๆ  ถงึคนทีท่�างาน
ด้านการศึกษา ความหมายโดยเฉพาะไม่มี แต่กล่าวหมาย
รวมถึง ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์

ค�าถาม	:	 ถ้าสมมติว่า	หนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เป็นสอง	จะให้ค�าตอบว่า
เท่าใด

ค�าตอบ	: Infinity ถ้าจะท�าให้เท่ากับสอง เราจะจมกับค�าตอบ แต่ 
Infinity จะมีค�าตอบที่หลากหลาย ไม่สิ้นสุด ถ้าบวกแล้วได้
สอง เป็นนักคณิตศาสตร์ ถ้าไม่ใช่ ท่านมีความคิดที่ไกลกว่า
นั้น เป็นตรรกะอย่างหนึ่ง
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22.		ผศ.ดร.ปรียนันท์	ประยูรศักดิ์	
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

23.	 ดร.สิทธิพร	เอี่ยมเสน
 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ค�าถาม	:	 เหตกุารณ์	บุคคล	ท่ีสร้างความดีใจและเสยีใจทีสุ่ดในชวีติ
ของท่าน

ค�าตอบ	: ลูกครับ ดีใจและเสียใจที่สุด 

ค�าถาม	:	 เวลาท�างานจะมีปัญหาเข้ามารุมเร้า	 มีวิธีการบริหาร
จัดการอารมณ์อย่างไร	

ค�าตอบ	: อยูท่ีก่ารไม่มอีารมณ์ในความมอีารมณ์ การเป็นผูบ้รหิารทีด่ี 
ต้องรู้จักเหยียบเท้า กัดลิ้น กลืนเลือดตัวเองได้ ถ้าท่าน 
ท�าไม่ได้ ท่านจะมอีารมณ์อ่อนไหวไปตามเหตกุารณ์ต่าง ๆ   

  ท่านต้องไม่มคีวามรูส้กึไปกบัปัญหาต่าง ๆ  ลกูน้องถงึจะเชือ่ 
ไม่เช่นนั้นจะล้มเหลว หรือไม่ก็ประสบความส�าเร็จน้อย

24.		ผศ.ดร.พุทธิธร	แสงรุ่งเรือง
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าถาม	:	 ในสายตาคนภายนอกเม่ือพดูถงึสวนดุสติแล้ว	ท่านอยาก
ให้คนเหล่านั้นนึกถึงอะไร

ค�าตอบ	: นึกถึงผม ถ้านึกถึงสวนดุสิตแล้วคิดถึงผมนั่นถือว่าประสบ
ความส�าเร็จ แต่ถ้าเห็นรูปผมแล้วบอกว่า ศิโรจน์ นั่นถือว่า
ล้มเหลว



จิ บ ก า แ ฟ แ ล คํ า ต อ บ จ า ก อ ธิ ก า ร บ ดี16

25.	 ดร.ศุภศิริ	บุญประเวศ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26.	 ผศ.ดร.ฐิตินาถ	สุคนเขตร์	
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าถาม	:	 หลายครัง้เหน็คนเข้าไปพบท่านด้วยอารมณ์ทีห่ลากหลาย	
แต่เมื่อไปพบท่านแล้วเดินออกมา	ความกังวลใจหายไป	
ท่านท�าอย่างไร

ค�าตอบ	: ไม่ท�าอารมณ์รับอารมณ์ ถ้ามีอารมณ์ร่วม จะไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ ต้องคมุอารมณ์ให้ได้ ถ้าไม่มอีารมณ์ร่วมกไ็ม่มี
ปัญหา บางงานมีปัญหาอุปสรรค อย่าไปคิดว่าเป็นปัญหา 
อย่าไปหวังในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราท�าดีที่สุดแล้ว มัน
ไม่เกิด ก็คือไม่เกิด ไม่ได้ก็คือไม่ได้ เราก็จะสบายใจข้ึน 
ท�างานได้ดีขึ้น

ค�าถาม	:	 ท่านมีแนวทางอย่างไรเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียภายนอกระดมทุนให้กับนักศึกษาอย่างยั่งยืน

ค�าตอบ	: เรือ่งผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นเรือ่งของคณะกรรมการส่งเสรมิ
กิจการมหาวิทยาลัย จะเป็นผู ้รับผิดชอบท�าในส่วนน้ี 
ปัจจุบันให้ศูนย์สนเทศฯ เช็คจ�านวนทุนที่มีอยู่ แล้วมาดูว่า
จะท�าอย่างไร ท�าหนงัสอืไปหาเจ้าของทนุเก่าเพือ่สอบถาม
ว่าจะสบทบทนุเพิม่หรอืไม่ ส่วนใหญ่ท�าบญุกบัวดัเยอะแล้ว 
ก็อยากให้ท�ากับเด็กบ้าง



เ มื่ อ อ ธิ ก า ร บ ดี ต อ บ 17

27.		รศ.พัชรี	สวนแก้ว
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

28.	 ผศ.ดร.วีณัฐ	สกุลหอม	
 รองคณบดีคณะครุศาสตร์

ค�าถาม	: หากเปิดสถานทีต่วิสอบครูผูช่้วยอนบุาล	ท่านมคีวามคดิเหน็
อย่างไร	เพือ่ไม่ให้ขดักบัหลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ค�าตอบ	: บางอย่างอยู่ที่เราตัดสินว่าถูกหรือผิด สวนดุสิตเคยจัดติว
สอบภาค ก. ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย และเป็นสนามจัด
สอบภาค ก. ด้วยเช่นกัน จึงต้องยกเลิกการจัดติวสอบเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหา 

  การท�านั้นท�าได้ แต่ต้องแยกบทบาทให้ชัดเจนระหว่าง
คนรบัผดิชอบจัดติวกบัจัดสอบ ไม่ควรระบช่ืุอมหาวทิยาลยั
เข้าไปด้วย ถ้าเราวางตัวได้ ก็ท�าได้ แต่บางอย่างก็อาจจะ
ไม่คุ้ม

  ในนามตัวคน เราอาจห้ามไม่ได้ แต่ในนามมหาวทิยาลยั
เราไม่ท�า 

ค�าถาม	:	 อยากทราบมุมมองในการเลอืกทมีงานว่ามีวธิกีารอย่างไร	

ค�าตอบ	:  ดูโหงวเฮ้ง แล้วชี้เลือกเอง เชื่อมั่นในตัวเขา สนับสนุนเขา 
แล้วเราจะท�างานได้ อย่าไปกังวล เลือกเอง อย่าให้คนอื่น
เลือกให้ แล้วเราจะเชื่อมั่น ไว้ใจ แต่ถ้าเราไม่ได้เลือกเอง 
เราจะขาดความเชื่อมั่นในตัวบุคคล 

  ต�าแหน่งรองอธิการบดี ก็คือเงาของเราเอง ถ้าเราเดิน
ไปทาง เงาไปทางก็ล�าบาก 
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29.	 ว่าที่ร้อยตรี	ดร.วราธร	อภิรัตน์	
 ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย

30.		ดร.มะลิวัลย์	ธรรมแสง	
 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก 

ค�าถาม	: มวีธิกีารในการสร้างแรงบนัดาลใจและก�าลงัใจให้กับตนเอง
อย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

ค�าตอบ	: ดูหน้าลูกน้อง เขามีอนาคตอยู่กับเรา ถ้าเราไม่ท�าให้ดี เขา
จะอยู่อย่างไร คิดว่าจะท�าอย่างไรให้เขามั่นคง เรามองเขา 
เขามองเรา ถ้าเขามีศรัทธาต่อเรา ก็เป็นก�าลังใจให้เราท�า
เพื่อเขาต่อไป 

ค�าถาม	:	 ท่านเป็นต้นแบบของบุคลกิภาพ	อยากทราบใครจดัเสือ้ผ้า
ให้ท่าน	

ค�าตอบ	: จัดเอง ส่วนคนซื้อมีหลายคน อย่าให้เสื้อผ้ากับผมถ้าไม่รู้ว่า
ผมใช้อะไร ใช้บางยี่ห้อ และไม่ใช้หลายยี่ห้อ 

  จัดเสื้อผ้าเอง คิดล่วงหน้าพรุ่งนี้จะแต่งชุดอะไร เนคไท 
เข็มกลัดอะไร ทุกอย่างจะยี่ห้อเดียวกัน เป็นการฝึกตัวเอง 
ความเป็นระเบียบ 



เ มื่ อ อ ธิ ก า ร บ ดี ต อ บ 19

31.	ผศ.ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	
 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ค�าถาม	:	 นอกเหนือจากการท�างาน	 กิจกรรมอะไรที่สร้างความสุข
ให้ท่าน

ค�าตอบ	: ดูทีวี ไม่ใช่ดูละคร ทีวีให้อะไรหลายอย่าง โฆษณาให้ความคิด 
ใครขึ้นจอโฆษณามากที่สุด ท�าไมถึงนิยม จะได้ตามทัน  
ข่าวสนใจน้อย ดูหนัง ดูกีฬา ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น  
ดูอเมริกันฟุตบอล ช่วยให้รู้จักการวางแผน  ฟังเพลงรุ่นใหม่ 
จะท�าให้เราคิดอะไรได้หลากหลายมากขึ้น แต่ถ้าเราคิด 
แบบเดิม ท�าแบบเดิม ก็เป็นแบบเดิม ไม่มีพัฒนาการ

   เราต้องคิดใหม่ ๆ  จะได้ concept ใหม่ ๆ  ต้องหาวิธีการ
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1. รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน           
2. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
3. รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
4. ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
6. ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ
7. ดร.กวิตา  ปานล�้าเลิศ 
8. รศ.พัชรี  สวนแก้ว 
9. ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
10. ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ
11. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์   แสงรุ่งเรือง
12. รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์
13. ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ (ออนไลน์)
14. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
15. ผศ.ดร.เหม  ทองชัย
16. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
17. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ทรงม้า
18. ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
19. ผศ.ทิพสุดา  คิดเลิศ
20. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม
21. ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
22. ผศ.ดร.ปรียนันท์  ประยูรศักดิ์
23. ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน
24. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
25. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร  อภิรัตน์
26. ดร.สุทัน  มุมแดง
27. ผศ.เสวี  เย็นเปี่ยม
28. รศ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์
29. รศ.ดร.ยุทธพงศ์  ลีลากิจไพศาล

รายชื่อผู้เข้าร่วมจิบกาแฟ

30. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ
31. นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
32. ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
33. ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
34. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
35. ดร.ชนินทร์ ต่วนชะเอม
36. ดร.มะลิวัลย์ ธรรมแสง
37. ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
38. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
39. ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง
40. ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ
41. ผศ.ขวัญหทัย เชิดชู
42. นางสาวศริญา ประเสริฐสุด
43. นางสาวเธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล
44. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
45. รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร 
46. ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม
47. ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ
48. ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ
49. ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ
50. ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
51. ดร.สินชัย จันทร์เสม
52. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต�านานจิตร 
53. ผศ.โสภาพรรณ  อมตะเดชะ
54. รศ.นิยดา  สวัสดิพงษ์
55. ดร.พรธิดา  เทพประสิทธิ์
56. ดร.สวงค์  บุญปลูก
57. นางสาวมุทิตา  สร้อยเพชร
58. รศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง



เ มื่ อ อ ธิ ก า ร บ ดี ต อ บ 21


